

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๓๐/๓๘๐๙



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ ร.ร.๑

๒. แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
๓. แบบประวัติเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา พร้อมตัวอย่าง
๔. แบบขอหนังสือรับรองความประพฤติ (สำหรับขอพระราชทานฯ ป.ม.)

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการ ที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และให้พิจารณาอย่างเคร่งครัดถึงองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความอดสาหัส ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง เป็นผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน จนถึงขนาดสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

๑. สรรวจ รวบรวม และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามระเบียบแนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานพร้อมจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียด รูปแบบ จำนวนที่กำหนด **ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล รวมทั้งเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง สำหรับผู้เสนอขอเมื่อปี ๒๕๖๓ แล้วห้ามขอซ้ำในปี ๒๕๖๔ (ปีที่ติดต่อกัน) ยกเว้นการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา**

๒. ตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ทุกกรณีทุกราย และทุกชั้นตรา (ตาม ข้อ ๑) หากพบว่ารายใดไม่สมควรเสนอขอพระราชทาน เนื่องจากได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา (๑ เมษายน ๒๕๕๙-๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) ต่ำกว่าระดับดี (พอใช้/ต้องปรับปรุง) หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา นั้นขอให้พิจารณาอย่างเคร่งครัด ถึงองค์ประกอบ ๓ ประการ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด และหากพิจารณาแล้วยังประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคคลดังกล่าว ให้จัดทำแบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ (คร ๒.๑ และ คร ๒.๒) แล้วแต่กรณีด้วย

๓. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน คมชัด โดยห้ามถ่ายสำเนาเอกสารจากเครื่องสแกนเนื่องจากสำเนาเอกสารที่ได้ไม่คมชัด และรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

/เนื่องจาก...

เนื่องจากการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๔ มีระยะเวลาจำกัด จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบโดยเร่งด่วน และรวบรวมจัดส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภายใน วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์และขอให้เสนอขอได้ในปีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอนิมาะย์ พูลสุข)

รองผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๕๖